

## Bài giải trình của công ty Formosa (ngày 26.4.2016)

Liên quan đến vấn đề một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin trong hai ngày qua, cho rằng ông Chu Xuân Phàm của công ty Formosa nhận định việc đánh bắt cá tôm và phát triển ngành công nghiệp gang thép hiện đại, chỉ có thể chọn một trong hai. Liên quan đến việc này, công ty Formosa chúng tôi xin được chính thức giải trình như sau:

1. Các phương tiện thông tin đại chúng xưng ông Chu Xuân Phàm là đại diện công ty Formosa hoặc xưng ông là giám đốc đối ngoại của công ty Formosa, điều này là không chính xác. Trên thực tế, ông Chu Xuân Phàm chỉ là một trong những vị cán bộ được công ty điều cử làm việc tại Văn phòng Hà Nội, hoàn toàn không phải là người phát ngôn của công ty. Người phát ngôn về các vấn đề liên quan đến Môi trường của công ty Formosa là Giám đốc Khâu Nhân Kiệt.
2. Ông Chu Xuân Phàm thường ngày làm việc tại Hà Nội, do ngày 25/4 Giám đốc Khâu Nhân Kiệt có lịch trả lời phóng viên, nên ngày 24/4 ông Chu trở về công ty tại Hà Tĩnh, hỗ trợ công việc phiên dịch để giải trình với phóng viên về các vấn đề liên quan đến xử lý nước thải và xả thải. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, cá nhân ông Chu và phóng viên cùng trao đổi ý kiến với nhau, vì yếu tố cảm xúc cá nhân, ông Chu đã có những câu phát biểu không đúng đắn. Công ty Formosa xin nhấn mạnh, những câu phát biểu đó không đại diện cho lập trường của công ty Formosa. Sau sự việc trên, vì câu phát biểu của mình mà đã gây ra bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty, ông Chu đã nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, và xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể người dân Việt Nam. Đối với việc cá nhân ông Chu chưa được ủy quyền phát ngôn mà đã tự ý đưa ra những phát biểu không đúng đắn mang tính chất cá nhân, Công ty Formosa sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Chu.
3. Lập trường nhất quán của công ty chúng tôi là toàn lực thúc đẩy nền công nghiệp và kinh tế Việt Nam phát triển, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, làm tốt việc bảo vệ môi trường. Tính đến thời điểm hiện nay, công ty Formosa đã đầu tư 45 triệu đô la Mỹ vào việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải, toàn bộ nước thải phát sinh đều phải thông qua xử lý thích đáng, sau khi đo kiểm phù hợp với tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam mới được xả thải, một mặt là nhằm để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên biển, mặt khác là để công ty Formosa chúng tôi hòa nhập và phát triển lâu dài cùng với vùng đất này.
4. Gần đây các cơ quan nhà nước đã vào nhà máy để kiểm tra thực tế đối với hệ thống xử lý nước thải của công ty Formosa, đồng thời cũng đã lấy mẫu nước đem đi xét nghiệm, công ty chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại ven biển miền Trung, gỡ bỏ mối nghi ngờ của dư luận xã hội.

成枝行